

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## TNDT - ดุติ แต่รอดตามน้ำดีกว่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

เอามาขึ้นเวลากันไปก่อนก็แล้วกันครับ เพราะไหนๆ ก็เรียนวิชาพื้นฐานทางเทคนิคจากอาจารย์ตีมาแล้ว ก็ลองเอามาใช้กันดูเสียหน่อยเป็นไร รอเรียนวิชาการใช้งานกับเหนือเมฆอีกที โดยหุ้นในวันนี้ คือ TNDT อาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยจะนิยมในหมู่นักลงทุนพื้นฐานเท่าไรนัก... แต่กันก็ทำไม ยิ่งถ้าเล่นเร็วๆ ด้วย น่าจะยิ่งชอบ และก็อย่างที่อาจารย์ตีกล่าว หากเรียนเทคนิค ในบางครั้ง ก็ต้องมีArt ด้วย เรียกว่าต้องอาศัยจิตนาการในการมองภาพให้ออก โดยเฉพาะเรื่องของ Price Pattern นั้นอาจจะต้องใช้มากเลยทีเดียว... แต่ของแบบนี้ ถ้าฝึกไปบ่อยๆ นั่งมองบ่อยๆ ก็จะมีพอมองออกได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น... เรียกว่าเป็นวิชายุทธ์ นั้นแหละครับ ต้องฝึก ถึงจะเก่งถึงจะคล่อง... แต่เมื่อมองเก่ง อ่านได้คล่อง ก็ต้องมียุทธวิธีด้วยการจะซื้อจะขาย ต้องอะไรยังไง ก็เข้าไปตามสัญญาณหรือรูปแบบราคานั้นๆ ด้วย หุ้นในตลาดบ้านเรานั้นนะ บางครั้งมันไม่ได้ดูดีด้วยมวลชนหรือตลาดส่วนใหญ่ เท่าไรนัก... หุ้นบางตัว ดุติ แต่มาจากคนบางคน หรือ หรือคนบางกลุ่ม ทำให้ดุติ การกำหนดทางหนังสือเอาไว้ด้วยนั้น มันจะเป็นหนทางที่ทำให้เราเจ็บตัวน้อย หรือ เรียกว่าถ้าพลาดบ้าง ก็ยังไม่เสียหาย บาดเจ็บถึงกับตาย... เขาเป็นว่า เรื่องของวิชายุทธ์ เดียวไปว่ากัน ในวันสุดท้ายของ UTRADE Investment Academy (UIA) อีกทีนะครับ แล้วถ้ามีเวลาเหลือ อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการเล่นสั้นๆ แบบซื้อเข้า ขายเย็น หรือ ซื้อเย็น ขายเช้า ไปด้วยนะครับ และอาจจะแถมเรื่องของการหาราคาหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน แบบง่ายๆ ในหุ้นที่ไม่มีบัพทวิเคราะห์เลย แต่มีข่าวออกตามสื่อๆ ให้เห็น

### ดูตามเกม...

เรียกว่า รอซื้อแพง เพื่อหวังขายแพงกว่าได้ น่าจะเหมาะกว่า ถ้าวันนี้ ซื้อก่อน หรือจะเก็บตักทางก่อนเลยนั้น ก็ต้องกำหนดทางหนีไว้อย่างดี... แต่ถ้าเป็นเหนือเมฆ จะขอยอมซื้อแพงหน่อย

แนวรับ

: ... ถ้าจะซื้อก่อน ไม่ควรต่ำกว่า 8.40 จะดีที่สุด ยิ่งหลุด 8.0 เลิกดู

เป้าหมาย

: ... ถ้ารูปแบบราคา เป็นไปตามที่คาดหวัง เราก็จะมองที่ 11.50

Price Chart...(TNDT)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TNDT... บางครั้ง คำว่า Double Tops หรือ Double Bottoms นั้น ถ้าเป็นมือใหม่ๆ อาจจะคิดว่าราคาต้องเท่ากัน หรือ อยู่ในระดับเดียวกัน... แต่ทางทฤษฎี บอกไว้ว่า ไม่จำเป็นต้องเท่ากันเป๊ะๆ นะครับ แค่อุบัติการณ์กัน ไม่หากันมา ก็เป็น Double แล้วละนะ อย่างภาพนี้ รูปแบบราคา โอกาสเป็น Double Bottoms แต่ต้องรอยืนยันว่า ใช่หรือไม่ ก็คือ ต้องยืน 9.00 ให้ได้ และนั่น ก็จะหมายถึงว่า แนวโน้มขาสูง ที่เป็นมาก่อนหน้านั้นนั้น ได้สิ้นสุดลง หรือ จบขาสูงไปแล้วนั่นเอง เพราะรูปแบบราคาแบบนี้ คือ รูปแบบของการกลับตัวจากขาสูง ก็จะเริ่มกลับเป็นขาขึ้น แต่การแก่งกำไรรายสั้น ก็จะเล่นรอบก่อนได้ หรือ ใครจะถือดูก็ยิ่งได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน